

KẾ HOẠCH

Phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và các cấp Công đoàn chào mừng Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-TLĐ ngày 27/02/2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp Công đoàn trong ngành với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tham gia cùng với chuyên môn đồng cấp, khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của đơn vị, của ngành và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.

2. Tổ chức phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả, gắn phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động.

3. Thông qua phong trào thi đua kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhất là công nhân lao động trực tiếp sản xuất. Đồng thời phát hiện những tấm gương tiêu biểu, những điển hình xuất sắc để học tập và nhân rộng trong phạm vi đơn vị và toàn ngành.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ gắn với khẩu hiệu hành động của ngành GTVT với chủ đề “*Phát huy truyền thống đi trước mở đường, siết chặt kỷ cương, đề cao trách nhiệm, đoàn kết sáng tạo, nâng cao hiệu quả*”. Trong từng lĩnh vực, ngành nghề phát động và triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua phù hợp như:

Đối với các khu vực sản xuất kinh doanh phát động phong trào “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của đơn vị, của ngành.

Đối với khu vực hành chính, sự nghiệp với phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, nâng cao sự hài lòng của người dân về các dịch vụ xã hội.

Đối với hệ thống Công đoàn: Phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Công đoàn”, nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Công đoàn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

2. Tập trung tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (đối với các đơn vị chưa tổ chức Đại hội) và Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ X.

3. Các cấp Công đoàn vận động CNVCLĐ chủ động tham gia với chuyên môn xây dựng các công trình, sản phẩm mới, phần việc khó để đăng ký gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi, ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

4. Tiếp tục thực hiện hiệu quả "Năm vì lợi ích của đoàn viên": Các cấp Công đoàn đẩy mạnh các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên; tham gia xây dựng các chính sách có liên quan đến đoàn viên và người lao động ở ngành và đơn vị, đúng với các quy định của pháp luật và có lợi ích cao hơn so với đối tượng khác không phải là đoàn viên; chủ động ký kết các thoả thuận với các đối tác nhằm mang lại cho đoàn viên công đoàn nhiều sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi; tổ chức triển khai thực hiện tốt các thoả thuận do Tổng Liên đoàn đã ký kết với các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp và các cấp Công đoàn ký với đối tác nhằm mang lại lợi ích tốt hơn cho đoàn viên Công đoàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phong trào thi đua năm 2018 chia thành 2 đợt như sau:

Đợt 1: Từ đầu năm đến 30/8/2018: Thi đua lập thành tích chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018); kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018); kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018); tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 70 năm ngày

Truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2018); kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2018); kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành GTVT (28/8/1945 - 28/8/2018), chào mừng Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam.

Đợt 2: Từ 1/9/2018 đến 31/12/2018: Tổ chức đợt thi đua đặc biệt với các hoạt động thiết thực, đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; kỷ niệm 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2018), kỷ niệm 52 năm ngày thành lập Công đoàn GTVT Việt Nam (18/11/1966 - 18/11/2018), nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2018.

Sau mỗi đợt thi đua, các cấp Công đoàn tổ chức sơ kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và báo cáo kết quả về Công đoàn GTVT Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo) để kịp thời tổng hợp, báo cáo Tổng Liên đoàn.

2. Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, các cấp công đoàn cần tranh thủ sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp, xây dựng kế hoạch tổ chức, thực hiện; mỗi đơn vị xây dựng và lựa chọn ít nhất một nội dung phong trào thi đua có ý nghĩa đặc thù, đặc trưng xuyên suốt các nhiệm vụ trọng tâm hoặc các công trình trọng điểm; xây dựng kế hoạch triển khai phong trào thi đua cụ thể ở cấp mình để đăng ký với Công đoàn GTVT Việt Nam, lấy đó làm động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị năm 2018 và các năm tiếp theo. Đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể, đôn đốc kiểm tra thực hiện trong trào; thường xuyên bám sát cơ sở để phát hiện, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tuyên truyền, tạo sự lan toả của các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, làm nòng cốt cho phong trào thi đua. Xem xét khen thưởng cho những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua do Công đoàn phát động.

3. Công đoàn GTVT Việt Nam sẽ xem xét gắn biển các công trình sản phẩm đề nghị gắn biển cấp ngành, đồng thời xem xét đề nghị Tổng Liên đoàn gắn biển các công trình sản phẩm trọng điểm nhất của ngành (nếu có); xét khen thưởng cho những tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

4. Các phương tiện thông tin, truyền thông của đơn vị, Công đoàn các cấp đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về những kết quả của các phong trào thi đua trong CNVCLĐ và hoạt động công đoàn; giới thiệu gương điển hình, người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu, chiến sĩ thi đua, chú trọng đến các điển hình tiên tiến đang trực tiếp lao động sản xuất, công tác. Các cấp công đoàn cần chú trọng công tác thông tin tuyên truyền để đoàn viên, CNLĐ và nhân dân thấy được các hoạt động hiệu quả, thiết thực của tổ chức Công đoàn.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cấp Công đoàn thường xuyên phản ánh, báo cáo kết quả các phong trào thi đua về Công đoàn GTVT Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo) để kịp thời tuyên truyền, biểu dương, làm cơ sở cho công tác khen thưởng vào dịp tổng kết phong trào thi đua năm 2018.

Nơi nhận:

- Tổng LĐLĐ Việt Nam (để báo cáo);
- Bộ GTVT (để phối hợp);
- Đ/c Chủ tịch, các PCT CĐN;
- Các Công đoàn trực thuộc (để thực hiện);
- Các Ban CĐN (để thực hiện);
- Lưu: VP, TG.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Nga Việt